



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ตามที่ได้มีประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน และได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันได้ประมวลผลคะแนนสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ฉบับดังกล่าว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน จำนวน ๑๙๔ คน โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ ซึ่งมีชื่อ - นามสกุล ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง The Grand ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยเคร่งครัด ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ	เวลา	กิจกรรม
๖๑๐๐๐๓ - ๖๑๐๘๙๙ (๙๗ คน)	๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.	รายงานตัวและส่งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ
	๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	การประเมินด้วยแบบทดสอบทางจิตวิทยาและการสอบสัมภาษณ์
๖๑๐๙๐๕ - ๖๑๒๙๙๒ (๙๗ คน)	๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.	รายงานตัวและส่งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ
	๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป	การประเมินด้วยแบบทดสอบทางจิตวิทยาและการสอบสัมภาษณ์

หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฉบับนี้ ก็จะไม่ได้รับสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

/๓. ระเบียบ...